

10 ปี กลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ฉลอง ความยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง



กลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โดย บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด จัดงานครบรอบ 10 ปีกลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ฉลองความสำเร็จภายใต้คอนเซ็ปต์ **Friends a decade, friends forever** พร้อมซุ้บริการที่เป็นเลิศ ให้บริการห้องพักเพื่อสัมผัสประสบการณ์การต้อนรับที่หรูหรามีระดับแบบไทย อันพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานอย่างเป็นระบบ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมที่แตกต่างกันของวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมืองไทยและมรดกทางวัฒนธรรม แบบ **“Grande Your Stay”** ซึ่งมุ่งหมายให้ผู้เข้าพักได้พักผ่อนอย่างหรูหรามีระดับเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์พื้นที่พักผ่อนที่กว้างขวาง และการสร้างความทรงจำที่ดีและน่าจดจำให้กับลูกค้าซึ่งไว้วางใจเลือกพักผ่อนอยู่กับเรา



นางสุวรรณา พุทธิประสาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด กล่าวว่า บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์และการบริหารจัดการทั้งหมด โดยปัจจุบันดำเนินงานโครงการโรงแรม 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เฟลิจิต โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2561 นี้



“เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีกลุ่มโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เรายังคงให้บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ **“Grande Your Stay”** ที่เน้นย้ำถึงคุณค่าที่ทางแบรนด์ ยึดถือคือ **Space Luxury** (ความหรูหราของพื้นที่) **Functional Simplicity** (ครบเครื่องเรื่องการใช้งานที่เรียบง่ายและสะดวกสบาย) และ **Dedicated Service** (การบริการอย่างตั้งใจ) เพื่อสร้างประสบการณ์ประทับใจให้ลูกค้าในการเข้าพัก โดยมอบการบริการสุดพิเศษพร้อมการต้อนรับและการบริการอย่างอบอุ่น รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์มากมายแก่ลูกค้าที่สำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์โรงแรมโดยตรง อาทิ การันตีราคาห้องพักที่ดีที่สุด ส่วนลดห้องพักสูงสุด ส่วนลดค่าอาหารในห้องอาหารของโรงแรมฯ ส่วนลดพิเศษที่สปาชั้นนำที่มีรางวัลการันตีมากมายอย่าง **Rarinjinda Wellness Spa** และ **Let's Relax Spa**”



“สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโรงแรมทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ นั้น ยังคงเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว และ บริษัทเป็นหลัก เนื่องจากศักยภาพของทำเลที่ตั้งของโรงแรม ซึ่งเดินทางสะดวกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งทางรถยนต์ ทางสายมอเตอร์เวย์ หรือ สามารถใช้บริการโครงการแอร์พอร์ตลิงค์ ซึ่งลูกค้าสามารถเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ และด้วยความโดดเด่นด้านการตกแต่งที่ไม่เหมือนใครและมีคอนเซ็ปต์ชัดเจน โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ จึงตอบโจทย์ของพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ซึ่งชอบที่จะเดินทางเพื่อค้นหาความแปลกใหม่ พบเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น โดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตชุมชน ที่แต่ละแห่งย่อมมีเอกลักษณ์ของตัวเอง งานบริการที่สื่อสารความรู้ความเข้าใจในเสน่ห์ของความเป็นไทย และความสามารถในการปรับเปลี่ยนบริการให้ตอบรับความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว ทำให้โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สะท้อนวิถีแบบไทยที่ชัดเจน ทั้งนี้ความคุ้มค่าในด้าน ราคา และคุณภาพที่มอบให้ คือสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยพักกับโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ประทับใจที่สุด นอกจากนี้ ในปีนี้ทางกลุ่มจะเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งสู่แบรนด์ คือ แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพัทยาเหนือ ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2561 นี้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว



โดยคำคืนสุดพิเศษยังได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ ศิลปินดาราร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง อาทิ คุณอธิศุล-คุณวิภาวี คอมนตร์, คุณนรินทร์ ทิจะยัง, ม.ล.อธิฉัตร ฉัตรชัย, คุณเมสินี แก้วราตรี, คุณมนุญสิณี พุตระกูล, มร.จอง ฮยอนแท, คุณพิชาวัฒน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, คุณปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, คุณนิษฐา จิรยั่งยืน, คุณกันต์ กันตถาวร, คุณริฎญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ เป็นต้น

